

โรงพยาบาลสตึก กม.10

การกำหนดลักษณะงาน (Job Description)

นางนิตยา พึ่งพรหม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	กลุ่มงานทันตกรรม
<p>หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก</p> <p>ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยร่วมทีมในการให้บริการทางด้านทันตกรรมให้กับผู้มารับบริการ ภายใต้การกำกับตรวจสอบของทันตแพทย์ ดังนี้</p> <p>โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติด้านต่าง ๆ ดังนี้</p> <p>ด้านปฏิบัติการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จัดเตรียมความพร้อมใช้ของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ในคลินิกทันตกรรม ให้มีสภาพพร้อมให้บริการ ได้ตลอดเวลา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทันตแพทย์ในการเตรียมรักษาให้ผู้ป่วยทางช่องปาก เช่น เตรียมอุปกรณ์ หัตถการต่างๆ 2. บำรุงรักษา ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในคลินิกทันตกรรม เพื่อทำให้ปราศจากเชื้อ ตามหลัก IC และจัดเก็บให้เป็นไปตามหลักมาตรฐาน เพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติงาน 3. คัดแยกประเภทผ้า (สะอาด ดิบเชื้อ) และนำผ้าเยื่อต่าง ๆ และอุปกรณ์บางชนิดส่งหน่วยจ่ายกลาง 4. ช่วยควบคุมกำกับดูแลการทำมาสะอาดให้เรียบร้อยของคลินิกทันตกรรม ให้เป็นไปตามหลักการควบคุมป้องกันการติดเชื้อให้ได้ตามหลักมาตรฐาน และตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้ หากพบความชำรุดเสียหายต้องรายงานทันตแพทย์เพื่อแจ้งซ่อมในทันที <p>ด้านการวางแผนและการประสานงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. ร่วมวางแผนและประสานการเบิกจ่ายครุภัณฑ์ทันตกรรม วัสดุทันตกรรม เพื่อใช้ภายในหน่วยงาน และประมาณการใช้ เพื่อนำไปจัดทำแผนงบประมาณการจัดซื้อได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน <p>ด้านบริการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. ให้บริการวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เรียกผู้ป่วยเข้าพบทันตแพทย์พร้อมออกบัตรนัด 7. ให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากแก่ผู้มารับบริการ ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักทันตสุขภาพ 8. ปฏิบัติงานช่วยงานช่างเก้าอี้ทำฟันร่วมกับทันตแพทย์ในงานส่งเสริม รักษา ฟันฟู ผู้ป่วยทางทันตกรรม ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักมาตรฐานวิชาชีพ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับงานช่วยช่างเก้าอี้ให้แก่ผู้ร่วมปฏิบัติงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ 	

การกำหนดลักษณะงาน (Job Description)

นางนิตยา พึ่งพรหม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	กลุ่มงานทันตกรรม
<p>หน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ</p> <p>9. ร่วมออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่</p> <p>10. จัดทำระบบงานคลัง ควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับครุภัณฑ์ เครื่องมือ วัสดุทางทันตกรรม</p> <p>11. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันตกรรม</p> <p>การทดแทนงาน : เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข/พนักงานกระทรวง(ผู้ช่วยทันตแพทย์)</p> <p>คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง</p> <p>มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีวุฒิจบผู้ช่วยทันตแพทย์ 2. ผ่านเกณฑ์การมีสุขภาพดี <p>การบังคับบัญชา</p> <p>ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ()</p> <p>หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม (นายสุมิตร ธรรมากิมุข)</p> <p>ลงชื่อ ()</p> <p>วันที่</p>	